



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โทร ๐-๓๕๔๓-๑๗๘๒
ที่ สพ ๕๑๐๒๗/๓๓๓ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต่างๆ เรื่องขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

๑. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ (ปธส.๑๐) ระหว่างวันที่ ๓-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รูปแบบออนไลน์และแบบห้องเรียน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยยกเว้นค่าลงทะเบียน

๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕” โดยเชิญวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรบรรยาย ค่าลงทะเบียนท่านละ ๔,๕๐๐.-บาท ซึ่งเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

๓. จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ หน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC หากท่านที่สนใจสามารถร่วมลงทะเบียนเรียนรู้ทางเว็บไซต์ www.localmooc.com หรือทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) แบบเนอร์กลาง “Local MOOC”

๔. จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ จำนวน ๒๐ รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ ๕,๒๐๐.-บาท โดยเบิกจ่าย ในการอบรมจากต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านและบุคลากรในสังกัดมีความประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรฯ ดังกล่าว ให้จัดส่งรายชื่อแจ้งให้กองการเจ้าหน้าที่ พร้อมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนการ ฝึกอบรม (แบบแสดงเจตจำนง) และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้วให้จัดทำรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลัง เสร็จสิ้นการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากผู้บังคับบัญชาในสังกัด เสนอผู้บริหารทราบภายใน ๖๐ วัน นับแต่ วันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ

(นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี